



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์  
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เรื่องที่หนึ่ง การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ ตึกรัฐสภา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๕ ท่าน ดังนี้ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ นายธงชัย ลีอดุลย์ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ นายเกรียงยศ สุดลาภา นายสฤติย์ ลิมพ์พงศ์พันธุ์ นายสันตศักร์ จรุงนงามพิเชษฐ์ นายชัย ชิดชอบ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายสมพงษ์ สระกวี พันเอก สุชาติ จันทร์โชติกุล นายอัปเดตฮาติม มินฮาร์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกภาพจึงเป็นอันสิ้นสุด ปัจจุบันมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๗๗ คน

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้มีหนังสือเชิญประชุมในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จึงขอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

๓. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๔. รับทราบแนวทางการอภิปรายของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และกำหนดเวลาการนำเสนอรายงานของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ที่ประชุมให้การรับรอง

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑) โดยเป็นการพิจารณา ต่อจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๘๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑๒	เสียง
งดออกเสียง	๔๘	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายสมญา พัฒนวรพันธ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุวัต สาคริก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พันตำรวจเอก สันทกวิชัย มากช่วย ผู้กำกับกรกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย และประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม เสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม (Digital Community Watch Dog) (ในระเบียบวาระที่ ๓.๓)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว นายปิติธรรม ฐิติมนตรี นายสมญา พัฒนวรพันธ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล นายปรภากร ศิริมา ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายบรรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้เสนอรายงานสมาชิกฯ อภิปราย และประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๓๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	๔	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยได้มีสมาชิกฯ หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม และเลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๓ นาฬิกา

\*\*\*\*\*

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐  
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ ตึกรัฐสภา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

๑. การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๓ คน คือ นายสุชน ซาลีเครือ นายดำรงค์ พิเดช และนายวิเชียร ขวลิขิต ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกภาพจึงเป็นอันสิ้นสุดลง โดยปัจจุบันมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๗๔ คน

๒. การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แจ้งว่า ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โดยได้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวมายังรัฐบาล ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา จึงขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมการส่งมอบงานดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม** **ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว**

๑. รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การบูรณาการและเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ ๔ วาระการปฏิรูปที่สำคัญ และเร่งด่วน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานฯ ได้อนุญาตให้นายธงชัย สืออดุลย์ นายธานินทร์ สุภาแสน และนายสุรชัย ภูประเสริฐ อนุกรรมการบูรณาการและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้า ดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้นำส่งรายงานไปยังคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมการ บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

**๒. รายงานของคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)**

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ นายจำลอง อนันตสุข นายเริงศักดิ์ กัลยาณชาติ นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล นางพรรณประภา อินทวิทย์นันท์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม และ รองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ได้เสนอรายงาน ซึ่งได้มีสมาชิกฯ อภิปราย และประธานกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

**๓. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non – custodial Measures) โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพและชุมชน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๓)**

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ นายวิพล กิตติทัศนาศรัย และพันโท ญัฐวุฒิ พรหมศร อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กรรมการ ได้เสนอรายงานสมาชิกฯ อภิปราย รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการ คนที่สาม ตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป และเลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๓ นาฬิกา

\*\*\*\*\*

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

## เลขานุการและโฆษกกรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวผลการประชุม คณะกรรมการฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายคำคุณ สิริธิตมาน เลขานุการและโฆษกกรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ ว่าปัจจุบันมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจาก ๒๐๐ คน เหลือจำนวน ๑๗๔ คน เนื่องจาก มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศลาออกแล้วจำนวน ๒๕ คน และถึงแก่อนิจกรรม จำนวน ๑ คน และเรื่องการส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กับ นายกรัฐมนตรี ได้รับการประสานจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพบกับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม รัฐสภา

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์หน้า วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งดการประชุมสภาฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมจะพิจารณารายงานการปฏิรูป ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน"

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน"



# คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำณูณ สิทธิสมาน เลขาธิการคณะกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอเสนอผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้ลาออกหรือถึงแก่อนิจกรรม มีจำนวน ๒๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วันที่พ้นจากตำแหน่ง
๑	นายวิรัช ชินวินิจกุล	๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒	นางสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์	๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓	พันตรี อาณันย์ วัชรโรทัย	ถึงแก่อนิจกรรม ๗ มกราคม ๒๕๖๐
๔	พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล	๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๕	พลเอก สลีน ทองภักดี	๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๖	นายณัฐ ชพานนท์	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗	นายวิทยา แก้วภราดัย	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘	นายนิกร จำนง	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๙	นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๐	นายธงชัย ลืออดุลย์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๑	นายพรชัย ตรีสกุลวานนท์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๒	นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓	นายเกรียงยศ สุดลาภา	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๔	นายสถิตย์ สิมพงศ์พันธุ์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๕	พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๖	พันเอก สุชาติ จันทร์โชติกุล	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๗	นายอับดุลฮาติม มินฮาร์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๘	นายชัย ชิดชอบ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๙	นายสมพงษ์ สระกวี	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๐	นายสันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๑	นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๒	นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๓	นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๔	นายสุชน ชาลีเครือ	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๕	นายดำรง พิเดช	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๖	นายวิเชียร ขวลิต	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงเป็นผลให้จำนวนสมาชิก สปท. จากจำนวน ๒๐๐ คน เหลือ ๑๗๔ คน



**เรื่องที่ ๒** การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กับนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประธาน สปท. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับการประสานงานจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ๖ ๖ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพบกับสมาชิก สปท. ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา เพื่อแสดงความขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้ดำเนินการพิจารณา ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยในวันดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและที่ปรึกษา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหัวหน้า ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการชั้นตรง อธิบดี และที่เทียบเท่า และหลังจากนั้น ๖ ๖ นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กำหนดการจัดงานโดยละเอียด ๖ ๖ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

**เรื่องที่ ๓** ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์ถัดไป ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งดการประชุมสภาฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูป ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง “การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน”

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออก “ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน” เพื่อให้มีการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าด้วยการเปิดโอกาสและเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนโดยไม่ต้องให้รัฐจัดหาเงินมาซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ แต่ให้เอกชนสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้แก่เอกชนด้วยตนเอง โดยให้เอกชนทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันเองอย่างเสรี เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถ ส่งกระแสไฟฟ้าจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งได้อย่างเสรี และกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินยอมให้เอกชนสามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเป็นผ่านสายของกระแสไฟฟ้าและ ให้เอกชนจ่ายค่าผ่านสายที่เป็นธรรมให้แก่การไฟฟ้า

**๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน”**

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เสนอให้รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรการส่งเสริมด้านแรงจูงใจทางภาษีให้กับภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม อื่น ๆ รวมถึงระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พร้อมทั้ง เสนอให้มีการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่มาบตาพุด เป็นโครงการนำร่อง ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายสินค้า (Matching) ระหว่างผู้ผลิต (Supply) คือวิสาหกิจชุมชน และผู้บริโภค (Demand) คือโรงงานอุตสาหกรรม พนักงาน และประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบริหารจัดการร่วมกันโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของภาครัฐและไม่เป็นภาระต่อภาครัฐในการกำกับดูแล และ เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับโครงการ CSR ที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบาง แห่งได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

จัดทำและเผยแพร่โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่สาม ข่าวแถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากนายสุภาพ จันท์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ เรียกร้องให้มีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา ๘/๑ ที่กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นั้น ๆ ประกอบอาชีพเดียวกัน อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน มิฉะนั้นจะถือว่าประกอบธุรกิจเงินทุน หากกำหนดข้อกำหนดแบบนี้ จะทำให้สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียนประเภทเดียวที่เข้าข่าย ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน นอกจากนี้ ยังเป็นการรอนสิทธิของสมาชิกในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อีกทั้งยังกำหนดโทษปรับไว้ในวงเงินที่สูงเกินไป จึงขอให้มีการพิจารณาถอนร่างฯ ดังกล่าว ออกจากการพิจารณาต่อไป

## แถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรียน ท่านองคมนตรี พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 และสื่อมวลชนทุกแขนง

กระผมนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ในนามของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนียนกว่า 1,000 แห่ง และมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1,300,000 คน ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะเสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้น ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อขบวนการเครดิตยูเนียนอย่างรุนแรงมาก จึงขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

1. ร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 ตามคำนิยาม สหกรณ์ใดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือดำเนินการ โดยการรับฝากเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน และมีสมาชิกที่มีได้อยู่ในหน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกันให้ถือว่าสหกรณ์นั้นประกอบธุรกิจเงินทุน นั้นย่อหมายถึงสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน ถือเป็น การเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นธรรมแก่สหกรณ์เครดิตยูเนียน ทั้งๆ ที่สหกรณ์ประเภทอื่นๆ ก็ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงิน แก่สมาชิก แต่ไม่อยู่ในความหมายดังกล่าว
2. ร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 อ้างเพื่อประโยชน์คุ้มครองประชาชน แต่ในความเป็นจริงมีเนื้อหา ใจความเป็นการรอนสิทธิการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนียน ในการทำธุรกรรมกับสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง ด้านการรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงิน และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
3. สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะต้องถูกกำกับ ควบคุม และมีบทลงโทษเพิ่มขึ้น ทั้ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ และต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 (ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา และมีอำนาจในกำกับดูแลให้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว)
4. หากสหกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 8/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

ดังนั้น จึงขอคัดค้านและมีข้อเสนอ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการเสนอร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด

2. ให้รับฟังความคิดเห็นผลกระทบจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศ

3. ให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่
4. เป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วยการช่วยเหลือตนเองและร่วมมือช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยไม่พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ
5. รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองและสร้างเสถียรภาพ ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 75 วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยให้มีการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนทุกตำบลทั่วประเทศ

จึงขอความกรุณา ท่านประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผ่านท่านรองกรณ์ พลบุตร รองประธาน คนที่ 1 และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อนำเสนอความเห็นดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ตัดร่างมาตรา 8/1 และมาตราที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

(นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์)  
ประธานกรรมการดำเนินการ  
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด